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นายนิคม ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา เปิดประชุมและได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย
ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ต่อท่ีประชุมโดยใช้เวลา ๓๐ นาที จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยเริ่มจากวาระกระทู้ถาม ซ่ึงในวันนี้มีการถามตอบ ๑ กระทู้ 

กระทู้ถามด่วน เรื่อง ภัยด้านสาธารณสุขจากภาวะน้ําท่วม ตั้งถามโดย ส.ว.ประสงค์ นุรักษ์ 
โดยผู้ต้ังกระทู้กล่าวว่า ขณะนี้ภาวะน้ําท่วมในประเทศไทยปี ๒๕๕๖ ได้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากกว่า ๓๕ จังหวัดทุก
ภูมิภาคของประเทศ บางแห่งได้คลี่คลายไปบ้าง แต่อีกหลายแห่งยังอยู่ในภาวะวิกฤต และยังมีโอกาสขยายกว้าง
ออกไปอีกหากการทํานายของกรมอุตุนิยมวิทยาถูกต้อง เป็นท่ียอมรับกันว่าภาวะน้ําท่วมนอกจากจะมีความ
เสียหายด้านเศรษฐกิจ และการสูญเสียด้านการเกษตรอย่างมากแล้ว ยังจะเอ้ืออํานวยต่อการขยายพันธุ์และการ
เจริญเติบโตของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น โรคน้ํากัดเท้า โรคไข้หวัด (หลายสายพันธุ์) โรคปอดบวม โรค
ตาแดง โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร โรคฉ่ีหนู โรคไข้เลือดออก โรคหัด โรคไข้มาเลเรีย และโรคซึมเศร้า เป็น
ต้น มวลน้ําและพาหนะนําโรคต่าง ๆ จะช่วยแพร่ขยายเชื้อโรคไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วด้วย ไม่เพียงแต่เชื้อ
โรคร้ายท่ีกล่าวมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นท่ีจะเป็นภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตบริเวณท่ีมีน้ําท่วม สัตว์
มีพิษต่าง ๆ ก็มีโอกาสทําให้พ่ีน้องประชาชนต้องได้รับความเจ็บป่วยมากข้ึนด้วยและปัจจัยท่ีจะนํามาซ่ึงอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยถึงชีวิตยังจะมีต่อไปหลังจากน้ําลดแล้วอีกหลายประการ จากการท่ีกระผมได้พบปะสัมผัสกับพ่ี
น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยน้ําท่วม ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้แทนปวงชนชาวไทย จึงมีความ
ห่วงใยและกังวลใจเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เห็นว่าพ่ีน้องประชาชนจํานวนมากในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจท่ี
ดีพอต่อการใช้ชีวิตอยู่กับภาวะน้ําท่วม จึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลได้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในการใช้ชีวิตกับ
ภาวะน้ําท่วมอย่างท่ัวถึงหรือไม่และด้วยวิธีใด 

๒. ขณะนี้ได้มีรายงานและสถิติจํานวนผู้ได้รับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อันเกิดจากภัยน้ําท่วมครั้งนี้กับ
ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างไร 

๓. รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมเพ่ือการป้องกันความเสียหายด้านสาธารณสุขจากภัยน้ําท่วมในปี
ต่อไปไว้อย่างไร 

รัฐมนตรี สรวงษ์  เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า 
ได้ใช้เครือข่าย อสม. รวมถึงการใช้ระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และได้
ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสุขภาพให้ประชาชน  รวมท้ังได้จัดทําเป็นรายงานสถิติการจัดส่งผู้ป่วย
ไปยังสถานพยาบาลและจากการตรวจสุขภาพประชาชนยังไม่พบโรคฉ่ีหนู ท้ังนี้คณะแพทย์เคลื่อนท่ีสามารถลงไป
บริการให้ประชาชนกว่าแสนราย อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการเชิงรุกด้วย โดยมีมาตรการ
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ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคขณะเกิดอุทกภัย เช่น การแจกจ่ายถุงสําหรับใส่สิ่งปฏิกูล รวมถึงมีมาตรการ
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลท่ีถูกวิธี 

ภายหลังจบกระทู้ถาม เรื่อง ภัยด้านสาธารณสุขจากภาวะน้ําท่วมแล้ว ได้มีสมาชิกขอเลื่อน
ระเบียบวาระ ท่ี ๕.๗ และ ๕.๑๐ ข้ึนมาพิจารณาก่อน ซ่ึงท่ีประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้น ส.ว.ยุทธนา ยุพฤทธิ์        
ผู้เสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและ
มาตราในการแก้ไข ป้องกันเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนลง ซ่ึงเป็นเรื่องท่ี ๕.๗ ได้ แถลงเหตุผลในการเสนอญัตติ
ดังกล่าวต่อท่ีประชุม และเสนอให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าว จํานวน ๒๕ ท่าน กําหนดระยะเวลาการ
พิจารณาศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ท้ังนี้มีสมาชิกสนใจอภิปรายญัตติดังกล่าว หลายท่านเช่น         
ส.ว.สิทธิศักด์ิ ยนต์ตระกูล ส.ว.จังหวัดกาฬสินธุ์  อภิปรายเห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสําคัญ ดังนั้น ควรรวบรวมมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการงานในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ผล  ส.ว.เจริญ ภักดีวาณิช สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง อภิปรายเห็นด้วยกับญัตติ
ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ท้ังนี้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จะช่วยให้การพิจารณาศึกษากฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประมวลเป็นข้อมูล
ในการเสนอให้รัฐบาลนําไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ส.ว.สุโข วุฑฒิโชติ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการ 
อภิปรายเห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว โดยเห็นว่าจะทําห้เกิดผลในการจัดระเบียบจราจรเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน 
เม่ือปิดอภิปรายแล้วท่ีประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนและมาตรการในการแก้ไข ป้องกันเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนลง มีจํานวนกรรมาธิการ ๒๕ ท่าน กําหนดเวลา
การพิจารณาศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน และผู้เสนอได้ขอปรับปรุงชื่อคณะกรรมาธิการใหม่เป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการในการแก้ไขป้องกันเพ่ือลด
อุบัติเหตุทางถนนซ่ึงท่ีประชุมไม่ขัดข้อง 

ต่อจากนั้น รองศาสตราจารย์พรพันธุ์  บุญยรัตพันธุ์ ผู้เสนอญัตติเรื่องขอเสนอญัตติต้ังกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการต่างประเทศเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็นเรื่องท่ี ๕.๑๐ ท้ังนี้รองศาสตราจารย์พรพันธุ์ได้เสนอเพ่ิมจํานวน
กรรมาธิการเป็น ๑๔ ท่านโดยได้เสนอนายอนุศาสตร์ สุวรรณมงคล เป็นกรรมาธิการคนท่ี ๑๔ ซ่ึงท่ีประชุม
วุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมาธิการการต่างประเทศเพ่ิมเติม ตามผู้เสนอญัตติ 

ต่อมาท่ีประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาเรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้ 

๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ร้องเรียนข้าราชการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่ปฏิบัติ
หน้าท่ีในพ้ืนท่ีรอบปราสาทพระวิหาร” ซ่ึงกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้าง          
ธรรมาภิบาล พิจารณาเสร็จแล้ว โดย ส.ว.คํานูณ  สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาการ ในฐานะ
กรรมาธิการได้แถลงรายงานดังกล่าวต่อท่ีประชุม ท้ังนี้ในการพิจารณารายงานดังกล่าวท่ีประชุมวุฒิสภาไม่มีผู้ใด
อภิปราย และท่ีประชุมเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว ซ่ึงวุฒิสภาจะได้จัดส่งรายงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
พิจารณาดําเนินการต่อไป 

๒. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาวะไตวายในประเทศไทยซ่ึงกรรมาธิการสาธารณสุข
พิจารณาเสร็จแล้ว ท้ังนี้ รองศาสตราจารย์พรพันธุ์  บุญยรัตพันธุ์  กรรมาธิการได้แถลงสรุปรายงานต่อท่ีประชุม 
ซ่ึงท่ีประชุมวุฒิสภาเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว และจะได้จัดส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป 
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๓. รายงานการพิจารณาศึกษาเก่ียวกับการสอบสวนและพิจารณาคดี บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทย
แลนด์) ลิมิเต็ด กับพวก หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร ซ่ึงคณะกรรมาธิการยุติธรรมและการ
ตํารวจพิจารณาเสร็จแล้ว โดยพล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์  สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาชีพ เป็นผู้แถลงรายงาน
ต่อท่ีประชุม ท้ังนี้ ท่ีประชุมวุฒิสภาเห็นชอบกับรายงานดังกล่าวและจะได้จัดส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินการต่อไป 

๔. รายงานการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีเหตุเพลิงไหม้โรงรับซ้ือยางพาราในโครงการ
รักษาเสถียรภาพราคายางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงคณะกรรมาธิการยุติธรรมและการตํารวจพิจารณาเสร็จ
แล้ว โดยพล.ต.ท.มาโนช  ไกรวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา สุราษฎร์ธานี ได้แถลงรายงานต่อท่ีประชุม การพิจารณา
รายงานดังกล่าวมีสมาชิกอภิปราย คือ ส.ว.ประเสริฐ  ชิตพงษ์  เป็นการอภิปรายสนับสนุนรายงานดังกล่าว ท้ังนี้
ท่ีประชุมเห็นชอบกับรายงานดังกล่าว และจะได้จัดส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 

เม่ือจบวาระเรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาเรื่องท่ีค้าง
พิจารณา ดังนี้ 

๑. รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ของสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า (ตามมาตรา 
๖(๕)(ค) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑) ซ่ึงผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า ได้สรุปผลงานของ
สํานักงานสภาพัฒนาการเมืองให้ท่ีประชุมวุฒิสภาทราบ ต่อจากนั้นมีสมาชิกวุฒิสภาสนใจอภิปรายซักถามและ
เสนอแนะหลายท่าน เช่น พลเรือเอกสุรศักด์ิ  ศรีอรุณ ส.ว.สรรหา ภาควิชาชีพ ได้อภิปรายซักถามว่าสภาพัฒนา
การเมืองมีมุมมองและมีวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาการแตกแยกทางการเมืองอย่างไร สภาพัฒนาการเมืองได้
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลอย่างไรบ้าง รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ชิตพงศ์  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด
สงขลา ได้สอบถามเก่ียวกับบทบาทของสภาพัฒนาการเมืองในการให้ความรู้ต่อประชาชนเก่ียวกับการเลือกต้ังว่า 
สภาพัฒนาการเมืองให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวเพียงใด และส.ว.ศิริวัฒน์  ไกรสินธุ์  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้อภิปรายสอบถามเรื่องการดําเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาการเมืองให้แก่เยาวชน
หรือไม่ 

จากนั้นตัวแทนของสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ตอบชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิก เรื่อง 
ความขัดแย้งทางการเมืองซ่ึงสภาพัฒนาการเมืองได้ต้ังคณะกรรมการและมีสมาชิกดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ส่วน
เรื่องการปฏิรูปกฎหมายนั้นได้มีการประชุมไปเพียงครั้งเดียวซ่ึงยังไม่มีความชัดเจน ส่วนเรื่องการกระจายอํานาจ
ได้มีการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยในปี ๒๕๕๓ ได้ทําโครงการในระดับตําบล ปี ๒๕๕๔ 
ได้จัดทําโครงการในระดับจังหวัด ส่วนการเมืองท้องถ่ินประชาธิปไตยชุมชนนั้นสถาบันพัฒนาการเมืองได้
ดําเนินการให้ความรู้ให้แก่ชุมชนแล้วในระดับหนึ่ง สําหรับการเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนนั้นได้ทําโครงการนํา
ร่องให้แก่เยาวชนในปริมณฑล ๑ ครั้ง เนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณ อย่างไรก็ตามปรากฏว่าผลการตอบรับ
จากโครงการดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก ซ่ึงทางสภาพัฒนาการเมืองจะได้ผลักดันท้ังหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้มีความต่อเนื่องต่อไป 

๒. รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตาม
มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓) โดยมีนายสุขุมพงศ์  โง่นคํา 
กรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นตัวแทนในการแถลงรายงานโดยสรุปต่อท่ีประชุมวุฒิสภา ท้ังนี้มีสมาชิกหลายท่าน
สนใจอภิปรายหลายท่าน เช่น ส.ว.ตวง อันทะไชย  สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาชีพได้สอบถามเก่ียวกับการใช้
ช่องทางการให้ข้อมูลความเห็นต่อสภา ในการพิจารณาต่อพระราชบัญญัติ ให้มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
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อย่างไรบ้าง ส.ว.รสนา  โชติตระกูล  สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ได้อภิปรายขอให้คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายได้เข้าไปตรวจสอบกฎหมายบางฉบับท่ีทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การผูกขาดทางการค้า พ.ร.บ.ค้า
ปลีกข้ามชาติ เป็นต้น เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดทําคําแนะนําเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย
ท่ีไม่คุ้มครองสิทธิของคนไทยต่อไป พล.อ.ต.เฉลิมชัย  เครืองาม สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาควิชาการ อภิปราย
เสนอความคิดเห็นว่า คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายควรจัดลําดับความสําคัญในการพิจารณากฎหมายแต่ละ
สําคัญ นอกจากนี้ควรใช้ช่องทางสื่อถึงประชาชนให้ได้รับความรู้หรือข้อมูลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายด้วย นอกจากนี้ยังมีสมาชิกวุฒิสภาอีกหลายท่านท่ีร่วมอภิปราย เช่น ส.ว. มณเฑียร บุญตัน สมาชิก
วุฒิสภาสรรหา ภาคอ่ืน ส.ว.สุพจน์  เลียดประถม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราด ส.ว.สุมล  สุตะวิริยะวัฒน์  
สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเพชรบุรี และพลเรือเอกสุรศักด์ิ  ศรีอรุณ ซ่ึงสมาชิกท่ีอภิปรายได้แสดงความชื่นชอบการ
ทํางานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จากนั้นคุณสุนีย์ ไชยรส รองประธาน ค.ป.ก. (คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย) ได้ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่าจะได้ทํางานเชิงรุกรวมถึงจะได้แสวงหาช่องทางในการเผยแพร่สู่สาธารณะ
มากข้ึน โดยเฉพาะจะได้ขอใช้ช่องทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา ในการดําเนินการดังกล่าว ส่วน
การหยิบยกกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนข้ึนมาพิจารณาตามท่ีสมาชิกอภิปรายเสนอแนะนั้น ทาง
คณะกรรมการกําลังดําเนินการพิจารณาศึกษา และจะได้นําเสนอข้อคิดความเห็นให้สมาชิกรัฐสภาโดยเร็ว 
รวมถึงจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้แล้วเสร็จเพ่ือเสนอข้อมูลความเห็นประกอบการพิจารณาต่อสมาชิก
ก่อนท่ีร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะถูกเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร  

๓. รายงานกิจการประจําปีงบดุล บัญชีกําไรและขาดทุน ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีกรรมการผู้จัดการธนาคารดังกล่าวเป็นผู้แถลงรายงานต่อท่ีประชุมวุฒิสภา จากนั้นมี
สมาชิกสนใจอภิปรายพอสมควร ต่อจากนั้นตัวแทนธนาคารได้ตอบชี้แจง เช่น เรื่องการบริหารจัดการ NPL หรือ
หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ เรื่องลูกหนี้ธนาคาร การปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม และสินเชื่อรายย่อย 
เป็นต้น 

๔. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(ตามมาตรา ๑๐ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ท้ังนี้มีสมาชิกอภิปรายเป็นจํานวนมาก เช่น พลเอกสมเจตน์  บุญถนอม 
ได้สอบถามเก่ียวกับมาตรการป้องกันการซ้ือสิทธิขายเสียงและกกต.มีมาตรการใดเพ่ือคุ้มครองพยานคดีการซ้ือ
เสียง ซ่ึงตัวแทนกกต.ได้ตอบชี้แจงในเรื่องดังกล่าวว่า กกต.เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดถือความเป็นกลาง ส่วน
การคุ้มครองพยานนั้นได้ของบประมาณจากกรมบัญชีกลางซ่ึงกําลังดําเนินการในขณะนี้ ส.ว.ธานี  อ่อนละเอียด 
สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาคอ่ืน ได้สอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี กกต. ส.ว.เจริญ  ภักดีวานิช  
ได้เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของกกต. ส.ว.วิเชียร  คันฉ่อง เสนอให้กกต.จัดทําข้อมูลการทํางานของส.ส.
ในสภาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบก่อนการเลือกต้ังเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกต้ัง 
พันตํารวจโทจิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์  ขอให้กกต.ทํางานในเชิงรุกมากข้ึน นอกจากนี้ได้มีสมาชิกร่วมอภิปราย
อีกหลายท่าน เช่น ส.ว.วรวิทย์  บารู  ส.ว.สุพจน์ เลียดประถม และส.ว.วันชัย  สอนศิริ  ต่อจากนั้นตัวแทนกกต.
ได้ตอบชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกรวมท้ังจะรับข้อเสนอแนะของสมาชิกไปดําเนินการต่อไป 

เม่ือจบรายงานท้ัง ๔ ฉบับแล้ว ประธานได้สั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๕.๔๐ นาฬิกา 
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ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๐ นาฬิกา 

  

 

  

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


